



การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี ๒๕๖๔

นายชัย แสงหิรัญภาดา นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ผู้บริหารคนปัจจุบันขององค์การ บริหารส่วนตำบลสมอพลือ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ใน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งเป็นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งแต่ ละปีมีโครงการ/กิจกรรม ที่ได้มีส่วนร่วมในการพบปะประชาชนในพื้นที่และกิจกรรมใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นี้ ได้แก่ การประกาศเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล , การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ดังนี้



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ข้าพเจ้า นายชัย แสงหิรัญภาดา ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ขอประกาศเจตนารมณ์ต่อพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือทุกคน และต่อสาธารณชนและประชาชนทั่วไปว่า “ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความชอบธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม”

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายชัย) แสงหิรัญภาดา
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ


วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายชัชวาล แสงหิรัญภาดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี ร่วมประชุมคณะผู้แทนชุมชนในการติดกล้อง CCTV เฟส ๔ ติดตั้งในหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๖ เพื่อให้ผู้แทนได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี



➤ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐น.

นายชัชวาล แสงหิรัญภาดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี ร่วมประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสมอพลี เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการฯ สปสข. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔



วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายชัชวาล แสงศิริฤฎาตา นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลสมอพลี พร้อมด้วย นางปาณิสรา แสงศิริฤฎาตา ที่ปรึกษานายกฯ มอบเสื้อก๊ักให้กับนางสาวนงเยาว์ แสงอยู่ ผอ.รพสต.สมอพลี , นางสาวอารีรัตน์ เทศกลิ่น ประธาน อสม.และ อสม.ตำบลสมอพลีทั้ง ๖ หมู่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างหนัก ในการป้องกัน การตรวจคัดกรอง และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

